



เรียนฟรี 15 ปีต้องชัดเจน

แม้ว่าในปัจจุบันนี้รัฐบาลได้จัดการศึกษาให้เด็กเรียนฟรีจนถึง ม.6 แต่ผู้ปกครองของนักเรียนยังต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน รองเท้า และอื่น ๆ อีกหลายอย่าง ซึ่งศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย ได้สำรวจผลกระทบของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมใหม่ปี 2559 นี้ พบว่าจะมีเงินสะพัดเกือบ 50,000 ล้านบาท นอกจากนี้กรุงเทพโพลก็ได้สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมนี้ ปรากฏว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 67.4 ระบุว่าปีนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องการเรียนรู้ของบุตรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

คำว่าฟรีหรือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนก็คงมิใช่หมายความว่าฟรีหมดทุกอย่าง เพราะยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกมากเช่นกันดังผลสำรวจดังกล่าวข้างต้น แต่ก็ช่วยให้ลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้มาก อย่างไรก็ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีการระบุการเรียนฟรีใน มาตรา 54 ว่า รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการ

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีการตีความว่าเรียนฟรีชั้นอนุบาลจนถึง ม.3 เท่านั้น ถ้าเรียนชั้น ม.4-6 ต้องเสียเงินหรือ และก็มีคำชี้แจงว่าหลังจากภาคบังคับแล้วอยู่ที่นโยบายของรัฐบาล

ระยะเวลาเรียนฟรีที่เกิดปัญหาการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อรัฐบาล คสช.ในปัจจุบันนี้ โฆษกรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงว่าการกำหนดเรียนฟรีถึง ม.6 มีได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญปี 50 แต่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาเพื่อมิให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดมากขึ้นว่ารัฐบาลนี้จะอุดหนุนการเรียนฟรีจาก 15 ปี เหลือ 12 ปี นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการออกกฎหมายให้ชัดเจนว่า รัฐบาลสนับสนุนการจัดการศึกษาถึง ม.6 เหมือนเดิม เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่า รัฐบาลไหนจะเข้ามาก็ต้องจัดการศึกษาฟรี 15 ปีถึง ม.ปลาย

อย่างไรก็ตามเรื่องการเรียนฟรีนั้นก็สอดคล้องกับกรุงเทพโพล ที่ได้สำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 89.6 ต้องการให้คงนโยบายการเรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ม.6 เหมือนเดิม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ได้รับลูกจากนายกรัฐมนตรีไปศึกษาว่าจะออกกฎหมายอย่างไรดี และมีความคิดที่จะให้รวมไปถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. ด้วย ทั้งนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องเช่นกัน ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ กฎหมายที่ให้เด็กเรียนฟรี 15 ปีนั้น จะต้องมีชัดเจน อย่าได้เกิดการตีความให้เกิดความสับสนและคลาดเคลื่อนก็แล้วกัน.